

(สำเนา)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมบังคับคดี ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน ของกรมบังคับคดี ลำดับที่ ๑๗๘ - ๑๘๗ มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และการรับสมัครดังกล่าวได้
เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการ
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน ความเหมาะสมกับตำแหน่ง	เลขประจำตัว สอบแข่งขัน ในบัญชีเดิม	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	๖๒๔๐๐๑๒๐๓	นายธนภัทร ปัญญาวงศ์	
๒	๖๒๔๐๐๐๙๕๓	นางสาวกุลนิภา เสนาวงค์	

๒. กำหนดวัน...

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วัน เวลา และกำหนดการ	เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน ความเหมาะสม กับตำแหน่ง	สถานที่รายงานตัว
<p>วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓</p> <ul style="list-style-type: none">- รายงานตัว ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น.- ทดสอบการใช้โปรแกรม Word , Excel , Power Point (เพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น.- ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. จนกว่า การประเมินจะแล้วเสร็จ	๑ - ๒	ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๖ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) วิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ

(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ)

ปลัดกระทรวงยุติธรรม

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวพรพลย์ ชีรพร)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ชนิษตา คัด/ทาน